
 

 

Erindi íbúa í hverfinu dags. 16. nóvember um skort á stígum eða gangstétt við Úlfarsbraut og að 

Reynisvatnsási.  

Góðan daginn. 

Eins og má sjá á gögnum af Strava Global Heatmap er töluvert mikil umferð gangandi og hlaupandi 

á veginum frá Úlfarsbraut við Íþróttahús og að Reynisvatnsási þar sem engin stígur eða gangstétt er 

til staðar. 

Þessi gögn ná einungis yfir Strava notendur (gangandi/hlaupandi) þannig að ætla má að þetta sé 

einungis brot af gangandi umferð þarna. 

Umferðarhraði er mikill á þessum kafla og oft má sjá skólabörn gangandi á veginum. 

Er fyrirhugað að þarna komi stígur og ef ekki er ekki rétt að setja greiningu á þörf slíkrar 

framkvæmdar í gang. 

 

Með bestu kveðju 

Ólafur Einarsson 

 

 

 


